



ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่ได้มีประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ในจำนวนไม่เกิน ๒ เท่าของจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร และให้ผู้ผ่านการกลั่นกรองต้องทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

อาศัยความตามข้อ ๕.๓ และ ๕.๔ แห่งประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรฉบับดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ ๑	ประเภททุน	ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา)
	ไปศึกษาสาขาวิชา	Atmospheric Sciences
	วิชาเอก/เน้นทาง	Cloud Physics
	ระดับปริญญา	โท
	ประเทศ	สหราชอาณาจักร/ สหรัฐอเมริกา
	จำนวน ๑ ทุน	
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	๑. นายอนุกุล แสนหมื่นแก้ว*
ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	ไม่มี	
หน่วยที่ ๒	ประเภททุน	ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา)
	ไปศึกษาสาขาวิชา	Applied Chemistry
	วิชาเอก/เน้นทาง	Chemistry/ Chemical Engineering
	ระดับปริญญา	โท
	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา
	จำนวน ๑ ทุน	
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน เนื่องจากไม่มีผู้สมัครรับทุน -

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ. หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ได้รับอนุมัติรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนจากสำนักงาน ก.พ. กรมพลหลวงและการบินเกษตร จะยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน

* หมายถึง ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕.๐ ซึ่งภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ก.พ. จะเพิกถอนการให้ทุน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวิชาญ นิลอินทนนท์)
อธิบดีกรมการพลหลวงและการบินเกษตร